

## บทพล็อตเรื่องหนังสือ Umay+ Money Fitness

หัวข้อ “ใช้เงินยังไง...ให้อยู่เป็น”

### ชื่อเรื่อง

#### สมาชิก

1. นางสาวโชติกา เตชะวัง
2. นางสาวนพมาศ คุณยศยิ่ง
3. นางสาวเนตรชนก ขวัญแก้ว
4. นางสาวสลิลพร เขียวอิม
5. นางสาวณภัทร อินดีะ

ชั้นปีที่ 1 คณะการสื่อสารมวลชน สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### โครงเรื่อง

อยู่กับแม่เป็นคู่รักกัน วันหนึ่งเงินในบัตรเครดิตของยูถูกใช้ไปเป็นจำนวนมากภายในวันเดียว ยูถามแม่ว่าเงินในบัตรเครดิตของเขาหายไปไหน และได้คำตอบเป็นภาพตรงหน้า แม่กำลังแกะกระเป๋าใบใหม่ของตัวเองอีกทั้งข้างหลังยังเป็นถุงช้อปปิ้งจากอีกหลายร้าน ทั้งคู่ทะเลาะกัน แม่สัญญาว่าจะรีบหาเงินมาคืนยูให้เร็วที่สุด

ทุกครั้งที่แม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแม่ก็มาขอคำปรึกษาจากพี่เบงค์เสมอ พี่เบงค์เป็นรุ่นพี่ในบริษัทที่แม่ทำงานอยู่ แม่ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังและได้ขอยืมเงินพี่เบงค์ แต่พี่เบงค์ก็ปฏิเสธเพราะเขารู้ดีว่าแม่เป็นคนใช้เงินไม่เป็น หากให้ยืมก็ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่ แม่ขอร้องพี่เบงค์อีกครั้ง แต่ไม่ว่าแม่จะขอร้องอย่างไรพี่เบงค์ก็ไม่ให้ยืม แม่จึงฉวยโอกาสในตอนพี่เบงค์รับโทรศัพท์ขโมยซองใส่เงินสดที่วางอยู่บนโต๊ะมา แม่รีบเผ่นก่อนที่พี่เบงค์จะรู้ตัว

เช้าวันต่อมา เมย์ทราบข่าวว่าพี่เบงค์เกิดอุบัติเหตุรถชนดับคาที่ ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก  
เมย์ตกใจทำอะไรไม่ถูก รู้ตัวอีกทีตนเองก็ไปโผล่ที่งานศพแล้ว  
เมื่อไหว้ศพเสร็จเมย์ก็อยู่ช่วยงานต่อจนดึก เมย์ส่งข้อความหาญเพื่อให้มารับ  
แต่เมื่อเมย์เลื่อนดูข้อความก็ไปเจอข้อความจากพี่เบงค์ที่ส่งมาในวันที่เกิดอุบัติเหตุ  
ทำให้เมย์ได้รู้ว่าในวันนั้นพี่เบงค์รีบขับรถมาหาเธอ พี่เบงค์รู้ว่าเมย์ขโมยเงินไป  
แต่แทนที่พี่เบงค์จะต่อว่ากลับกลายเป็นพี่เบงค์แค่ต้องการจะคุยเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการใช้เงินแ  
ก่เมย์และยู

เรื่องที่น่าประหลาดใจคือของสีขาวยที่ใส่เงินก้อนนั้นติดกระเป๋าเมย์มาด้วย  
เมย์สงสัยว่าทำไมพี่เบงค์จึงใส่เงินจำนวนมากไว้ในของสีขาว เมื่อเปิดของดูก็พบว่าเงินเหล่านั้น  
เป็นเงินทำบุญของผ้าป่าที่พี่เบงค์เป็นเจ้าของภาพ เมย์จึงนำเงินในซองนั้นไปวางไว้หลังโลงศพ  
น่าเสียดายที่มันไม่สามารถส่งถึงมือเจ้าของได้อีกต่อไปแล้ว

เมย์ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง นำกระเป๋าที่ตนเองไม่ได้ใช้แล้วมาขาย หารายได้เพิ่ม  
โดยที่มียูคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่าย  
วันหนึ่งเมย์ได้เห็นรูปครอบครัวหนึ่งปีฉลองที่เมย์ได้เลื่อนขั้น  
ในรูปนั้นมีพี่เบงค์ที่นั่งอยู่ข้างๆเมย์ในร้านคาราโอเกะเล็กๆ เมย์กดดูใกล้รูปแล้วเดินไปหายู  
บอกว่ามีอะไรจะให้ เมย์ส่งสลิปจำนวนเงินทั้งหมดคืนให้ยู ยูบอกว่าตนเองก็มีอะไรจะให้เมย์เช่นกัน  
ยูส่งข้อความขอแต่งงานไปให้เมย์ เมย์ตอบตกลง ทั้งคู่แต่งงานกัน